

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ในเขตอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการและปัจจัยทางธุรกิจของสถานประกอบการ ประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ 2) ศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ และ 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการและปัจจัยทางธุรกิจของสถานประกอบการ ประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการหรือตัวแทนสถานประกอบการ ประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และเอฟ สรุปผลดังนี้

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ในเขตอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 36 – 50 ปี มีตำแหน่งเป็นผู้ดูแล/เจ้าหน้าที่ที่ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ มีระยะเวลาทำงาน 6 – 10 ปี ส่วนปัจจัยทางธุรกิจของสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการมีอายุของสถานประกอบการ 6 – 10 ปี ประเภทผู้พักอาศัยเป็นพนักงานบริษัท และประเภทสถานประกอบการที่ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เป็นหอพัก
2. ผู้ประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในการรับทราบข่าวสาร ร่องลงมา คือการให้ข้อมูลข่าวสาร และน้อยที่สุด คือการจัดทำประวัติ และส่วนใหญ่ผู้ประกอบการประเภทที่พักอาศัย

เชิงพาณิชย์ ไม่มีการปฏิบัติตามบทบาทและไม่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในการจัดทำประวัติ รองลงมา คือ การควบคุม สอดส่อง ดูแล และน้อยที่สุด คือ การแจ้งเบาะแส

3. ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า การให้ความร่วมมือและการถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือสั่งพักใบอนุญาต ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด สำหรับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพักและอาคารชุด การตรวจตราบุคคลเข้าออก การติดประกาศและการคาดโทษ การจัดทำประวัติเป็นลายลักษณ์อักษร สิทธิในเคหะสถาน การตรวจสอบเสพติดในร่างกาย การอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก

4. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ พบว่า

4.1 ผู้ประกอบการที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพักและอาคารชุด การตรวจตราบุคคลเข้าออก การจัดทำประวัติเป็นลายลักษณ์อักษร การให้ความร่วมมือ การถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือสั่งพักใบอนุญาต สิทธิในเคหะสถาน การตรวจสอบเสพติดในร่างกาย การอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการติดประกาศและการคาดโทษแตกต่างกัน

4.2 ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการตรวจตราบุคคลเข้าออก การติดประกาศและการคาดโทษ การจัดทำประวัติเป็นลายลักษณ์อักษร การให้ความร่วมมือ การถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือสั่งพักใบอนุญาต การตรวจสอบเสพติดในร่างกาย การอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพักและอาคารชุด และสิทธิในเคหะสถานแตกต่างกัน

4.3 ผู้ประกอบการที่มีตำแหน่งงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการตรวจตราบุคคลเข้าออก การติดประกาศและการคาดโทษ การจัดทำประวัติเป็นลายลักษณ์อักษร การให้ความร่วมมือ การถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือสั่งพักใบอนุญาต สิทธิในเคหะสถาน การตรวจสอบเสพติด

ในร่างกาย การอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพักและอาคารชุดแตกต่างกัน

4.4 ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาทำงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการตรวจตราบุคคลเข้าออก การจัดทำประวัติเป็นลายลักษณ์อักษร การถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือสั่งพักใบอนุญาต การตรวจสอบเสพติดในร่างกาย และการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพักและอาคารชุด การติดประกาศและการคาดโทษ การให้ความร่วมมือ สิทธิในเคหะสถาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกัน

5. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ จำแนกตามปัจจัยทางธุรกิจของสถานประกอบการ

5.1 สถานประกอบการที่มีอายุต่างกัน ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการตรวจตราบุคคลเข้าออก การจัดทำประวัติเป็นลายลักษณ์อักษร และการถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือสั่งพักใบอนุญาตไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพักและอาคารชุด การติดประกาศและการคาดโทษ การให้ความร่วมมือ สิทธิในเคหะสถาน การตรวจสอบเสพติดในร่างกาย การอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด และ หน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกัน

5.2 สถานประกอบการที่มีประเภทผู้พักอาศัยต่างกัน ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการตรวจตราบุคคลเข้าออก การติดประกาศและการคาดโทษ การจัดทำประวัติเป็นลายลักษณ์อักษร การให้ความร่วมมือ การถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือสั่งพักใบอนุญาต การตรวจสอบเสพติดในร่างกาย การอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพักและอาคารชุด สิทธิในเคหะสถานแตกต่างกัน

5.3 ประเภทสถานประกอบการต่างกัน ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพักและอาคารชุด การติดประกาศและการคาดโทษ การจัดทำประวัติเป็นลายลักษณ์อักษร การให้ความร่วมมือ การถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือสั่งพักใบอนุญาต การตรวจสอบเสพติดในร่างกาย การอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการตรวจตราบุคคลเข้าออก และสิทธิในเคหะสถานแตกต่างกัน

อภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ในเขตอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายผลการวิจัยดังนี้

1. ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือและการถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือสั่งพักใบอนุญาตในระดับมากที่สุด ผู้ประกอบการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการมากขึ้น เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อการประกอบกิจการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ จึงเข้าไปมีบทบาทในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานและผู้พักอาศัยรวมถึงบุคคลต้องสงสัยภายในสถานประกอบการของตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในสถานประกอบการของตนเอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (บทคัดย่อ : 2544) เรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดนครนายก พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อยู่ในระดับน้อย ส่วนสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ค่อยได้เข้าร่วมประชุมและดำเนินงานขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ การดำเนินงาน /

กิจกรรมไม่ค่อยได้รับความร่วมมือการประสานงานจากผู้ปกครอง / ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่กล้าให้ข้อมูล เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล และบางครั้งข้อมูลที่ได้รับมีจำนวนน้อยซึ่งไม่ตรงกับสภาพความจริง

สำหรับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพักและอาคารชุด 2522 การตรวจตราบุคคลเข้าออก การติดประกาศและการคาดโทษ การจัดทำประวัติเป็นลายลักษณ์อักษร สิทธิในเคหะสถาน การตรวจสารเสพติดในร่างกาย การอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการมากพอสมควร รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการทั้งหมด เช่น ประวัติพนักงานและผู้เช่าพักอาศัย การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด รวมถึงบทลงโทษหากเกิดการกระทำผิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นภิสพร พลະปัญญา (บทคัดย่อ : 2550) เรื่องประสิทธิผลการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานบริการ : กรณีศึกษาสถานบริการหอพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษา พบว่าการดำเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการหอพักบรรลุผลปานกลาง โดยทั้งผู้ประกอบการและผู้พักอาศัยในหอพักมีความเห็นพ้องกันว่า หอพักทุกแห่งได้มีการสอดส่อง ควบคุม ดูแล ไม่ให้พนักงานที่ทำงานในหอพักของตนเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในบริเวณหอพักเป็นอย่างดี หอพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามายื่นขออนุญาตเพิ่มขึ้น และหอพักทุกแห่งมีการพิจารณาตรวจสอบประวัติ หรือ พฤติการณ์ผู้พักอาศัยเป็นประจำ

2. ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน ดังนี้

2.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ พบว่า

2.1.1 ผู้ประกอบการที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการติดประกาศและการคาดโทษแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ประกอบการที่เป็นเพศหญิงจะให้ความสำคัญกับกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่ผู้พักอาศัยจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามเป็นหลักสำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสถานประกอบการ และหากผู้พักอาศัยทราบระเบียบทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงการคาดโทษก็จะเกิดความกลัวและไม่กล้ากระทำผิด ซึ่งหากเป็นผู้ประกอบการเพศชายก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุดินันท์ บริสุทธิ์ (บทคัดย่อ : 2545) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารทรัพยากรบุคคลในการป้องกันยาเสพติดในโรงงานที่ตั้งอยู่ใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงาน มีบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติด อยู่ระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์การทำงาน และ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด ไม่มีผลต่อบทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2.1.2 ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่פקอาศัยเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพักและอาคารชุด และสิทธิในเคหะสถานแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีอายุไม่มากนักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางกฎหมายเป็นสำคัญ โดยจะทำการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพักและอาคารชุด ตามหลักที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเนื่องจากมีความเห็นว่าได้ขออนุญาตแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการตรวจค้นอะไรอีก แต่หากเป็นผู้ประกอบการที่มีอายุมากกว่า จะมีความคิดว่าสถานประกอบการของตนเองจัดตั้งมานาน และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพักและอาคารชุด แต่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นในสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุดินันท์ บริสุทธี (บทคัดย่อ : 2545) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารทรัพยากรบุคคลในการป้องกันยาเสพติดในโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงาน มีบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติด อยู่ระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์การทำงาน และ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด ไม่มีผลต่อบทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2.1.3 ผู้ประกอบการที่มีตำแหน่งงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่פקอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพักและอาคารชุดแตกต่างกัน เนื่องจากตำแหน่งงานของผู้ประกอบการในแต่ละส่วนมีอำนาจหน้าที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่ทำการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพักและอาคาร เป็นหน้าที่ของเจ้าของที่פקอาศัย ส่วนผู้จัดการและผู้ดูแลเป็นเพียงพนักงานที่ช่วยดูแลสถานประกอบการเท่านั้น จึงให้ความสำคัญที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุดินันท์ บริสุทธี (บทคัดย่อ : 2545) เรื่องบทบาทของผู้บริหารทรัพยากรบุคคลในการป้องกันยาเสพติดในโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงาน มีบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติด อยู่ระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตำแหน่งงาน รายได้ การเข้ารับการอบรมด้านยาเสพติด มีผลต่อบทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการป้องกันปัญหายาเสพติด

2.1.4 ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาทำงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พัทอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพักและอาคารชุด การตีตประกาศและการคาดโทษ การให้ความร่วมมือสิทธิในเคหะสถาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาทำงานมากกว่าจะให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการเป็นหลักสำคัญ เพราะผู้ประกอบการจะสามารถเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการของตนเอง และก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ส่วนผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาทำงานที่น้อยกว่าจะไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการมากนัก จึงทำให้เกิดปัญหาในสถานประกอบการขึ้นบ่อยครั้ง และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันถ่วงที ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนักสหพร พละปัญญา (บทคัดย่อ : 2550) เรื่องประสิทธิผลการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานบริการ: กรณีศึกษาสถานบริการหอพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษา พบว่า การดำเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการหอพักบรรลุผลปานกลาง โดยทั้งผู้ประกอบการและผู้พักอาศัยในหอพักมีความเห็นพ้องกันว่า หอพักทุกแห่งได้มีการสอดส่องควบคุม ดูแล ไม่ให้พนักงานที่ทำงานในหอพักของตนเข้าไปมั่วสุมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในบริเวณหอพักเป็นอย่างดี หอพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามายื่นขออนุญาตเพิ่มขึ้น และหอพักทุกแห่งมีการพิจารณาตรวจสอบประวัติ หรือ พฤติการณ์ผู้พักอาศัยเป็นประจำ

2.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พัทอาศัยเชิงพาณิชย์ จำแนกตามปัจจัยทางธุรกิจของสถานประกอบการ พบว่า

2.2.1 อายุของสถานประกอบการต่างกัน ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พัทอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. หอพักและอาคารชุด การตีตประกาศและการคาดโทษ การให้ความร่วมมือ สิทธิในเคหะสถาน การตรวจสอบเสพติดในร่างกาย การอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด และ หน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกัน เนื่องจากสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานจะให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการเป็นหลักสำคัญ โดยจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายในทุกกรณี รวมถึงให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามด้วย เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง โดยจะให้ความสำคัญมากกว่าสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเพียงไม่นาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นักสหพร พละปัญญา (บทคัดย่อ : 2550) เรื่องประสิทธิผลการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

ในสถานบริการ: กรณีศึกษาสถานบริการหอพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษา พบว่า การดำเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการหอพัก บรรลุผลปานกลาง โดยทั้งผู้ประกอบการและผู้พักอาศัยในหอพักมีความเห็นพ้องกันว่า หอพักทุกแห่งได้มีการสอดส่อง ควบคุม ดูแล ไม่ให้พนักงานที่ทำงานในหอพักของตนเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในบริเวณหอพักเป็นอย่างดี หอพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามายื่นขออนุญาตเพิ่มขึ้น และหอพักทุกแห่งมีการพิจารณาตรวจสอบประวัติ หรือ พฤติการณ์ ผู้พักอาศัยเป็นประจำ

2.2.2 สถานประกอบการที่มีประเภทผู้พักอาศัยต่างกัน ผู้ประกอบการมีระดับ ความคิดเห็นที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัย เชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพักและอาคารชุด สิทธิในเคหะสถานแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญและดูแลการปฏิบัติตนของผู้พักอาศัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยจะเน้นในกลุ่มผู้ที่ทำงานกลางคืนในสถานบริการ เพราะผู้พักอาศัยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาได้ง่าย รวมถึงกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น จึง ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นภิสพร พลະปัญญา (บทคัดย่อ : 2550) เรื่องประสิทธิผลการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานบริการ: กรณีศึกษาสถานบริการหอพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาก การศึกษา พบว่า การดำเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถาน ประกอบการหอพักบรรลุผลปานกลาง โดยทั้งผู้ประกอบการและผู้พักอาศัยในหอพักมีความเห็น พ้องกันว่า หอพักทุกแห่งได้มีการสอดส่อง ควบคุม ดูแล ไม่ให้พนักงานที่ทำงานในหอพักของตน เข้าไปมีส่วนร่วมทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในบริเวณหอพักเป็นอย่างดี หอพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามายื่นขออนุญาตเพิ่มขึ้น และหอพักทุกแห่งมีการพิจารณาตรวจสอบประวัติ หรือ พฤติการณ์ผู้พักอาศัยเป็นประจำ

2.2.3 ประเภทสถานประกอบการต่างกัน ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นที่มี ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับการตรวจตราบุคคลเข้าออก และสิทธิในเคหะสถานแตกต่างกัน เนื่องจากสถาน ประกอบการแต่ละประเภท จะมีกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามแตกต่างกัน โดยเฉพาะสถานประกอบการประเภทหอพักจะมีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน และเคร่งครัด มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นภิสพร พลະปัญญา (บทคัดย่อ : 2550) เรื่องประสิทธิผล การดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานบริการ: กรณีศึกษาสถานบริการ หอพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษา พบว่า การดำเนินมาตรการในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการหอพักบรรลุลผลปานกลาง โดยทั้งผู้ประกอบการและผู้พักอาศัยในหอพักมีความเห็นพ้องกันว่า หอพักทุกแห่งได้มีการสอดส่อง ควบคุม ดูแล ไม่ให้พนักงานที่ทำงานในหอพักของตนเข้าไปมั่วสุมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในบริเวณหอพัก เป็นอย่างดี หอพักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาขึ้นขออนุญาตเพิ่มขึ้น และหอพักทุกแห่งมีการพิจารณาตรวจสอบประวัติ หรือ พฤติการณ์ผู้พักอาศัยเป็นประจำ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

1.1 ผู้ประกอบการควรมีบทบาทและควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการของตนเองมากขึ้น โดยผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขและป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้เกิดความรู้และทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

1.2 ผู้ประกอบการ โดยเบื้องต้นควรมีการจัดทำประวัติส่วนตัวของพนักงานและผู้เช่าพักอาศัยไว้อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานเมื่อเกิดปัญหา

1.3 ผู้ประกอบการควรมีการจัดทำป้ายประกาศเตือน เพื่อให้พนักงานและผู้เช่าพักอาศัยได้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงโทษตามกฎหมายหากมีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการเตือนใจไม่ให้กระทำผิด

1.4 ภาครัฐควรจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่ควบคุมการผลิตสื่อ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เพื่อร่วมมือกันหามาตรการหรือแนวทางแก้ไข ในการควบคุมสื่อมิให้เสนอข้อมูล ข่าวสาร ในเชิงชั่วร้ายให้เกิดความอยากลองใช้ยาเสพติด และควรใช้สื่อต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทราบถึงพิษภัย และอันตรายจากยาเสพติด

1.5 ควรเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเร่งรัดการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่สถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและสถานประกอบการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาเสพติด ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ